

มท.2ตีวเข้มผู้ว่าฯเร่งช่วย'ฐานราก'

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่อิมแพค เมืองทองธานี นายสุวี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชน และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ร่วมการประชุมกว่า 2,000 คน

นายสุวีกล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า อยากฝากเรื่องหลักๆ 4 เรื่อง คือ 1.เรื่อง ศูนย์ดำรงธรรม เวลาที่มีปัญหาในแต่ละพื้นที่ อยากให้เสนอแนวทางการแก้ปัญหา มาถึงส่วนกลางด้วย 2.นายกฯฝากแก้ปัญหา เรื่องหนี้เกษตรกรถือเป็นปัญหาสำคัญของประชาชนระดับฐานราก 3.การแก้ปัญหา ระดับอำเภอ เรื่องใดที่สามารถใกล้เคียงในระดับพื้นที่ได้ขอให้นายอำเภอทั้ง 878 แห่ง ดำเนินการ อย่าปล่อยให้มาถึงศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด และ 4.เรื่องโครงการพัฒนาชุมชน อยากให้ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ บูรณาการร่วมกับ 8 กระทรวง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่ โดยเฉพาะการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตกรรมในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อให้ลงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

“ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดต้องทำงานกันเป็นทีม เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานเป็นรูปแบบของกลุ่มจังหวัด และอยากฝากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักของความโปร่งใส ทุกวันนี้ในแต่ละพื้นที่ยังมีการร้องเรียนเรื่องนี้อยู่ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะประชาชนเฝ้าดูอยู่ ไม่อยากให้เห็นองประชาชนมองด้านลบ” นายสุวีกล่าว

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่า ขณะนี้การปฏิรูปประเทศไทยมีความคืบหน้าพอสมควร ใน 8 เดือนข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งสำคัญ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความภูมิใจยุทธศาสตร์ชาติกับงานปฏิรูปมาก เพราะประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อน ต้องการให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ ดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง ในอดีตพอเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายที่ทำไว้ก็เปลี่ยนไป ยกตัวอย่าง กรุงเทพฯมีโครงการรถไฟฟ้า 10 สาย ผ่านมา 17 ปีแล้ว ทำสำเร็จเพียง 3 สาย เพราะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็เปลี่ยนโครงการไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นสิ่งสำคัญ 3-6 เดือนข้างหน้าจะเปลี่ยนแผนแม่บททั้ง 6 ด้าน เป็นกรอบระยะยาวของประชาชน และเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศ